

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196/BC-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2013

## BÁO CÁO

**Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW  
của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài**

Kính gửi: Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 223-CV/BCSD-BNG ngày 27/8/2013 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

#### 1. Tình hình

Toàn tỉnh có 642 Việt kiều đang định cư, công tác, học tập và lao động tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (Mỹ: 174, Đức: 143, Séc: 60, Pháp: 54, Nga: 51, Úc: 32, Canada: 27, Anh: 25, Hàn Quốc: 13, Đài Loan: 11, Ba Lan: 7, Hà Lan: 6, Bỉ: 5, Thụy Sĩ: 5, Slovakia: 4, Nhật: 4, Áo: 4, Trung Quốc: 4, Singapo: 3; Tây Ban Nha, Hungary, Bỉ, Thụy Điển, Hồng Kông mỗi quốc gia 2; Campuchia, Malaysia, Rumani, Maroc, Thụy Điển, Thái Lan, Lào, Niuzilan, Đan Mạch mỗi quốc gia 1).

#### 2. Diễn biến hoạt động

Trong 10 năm qua có 506 lượt Việt kiều ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ về thăm thân, du lịch, đầu tư thương mại trên địa bàn tỉnh; 18 Việt kiều trở về địa phương làm ăn, sinh sống; 7 Việt kiều mua đất ở địa phương với diện tích 1.753 m<sup>2</sup>; có 4 Việt kiều góp vốn và thành lập 5 công ty hoạt động và sản xuất kinh doanh (hiện chỉ còn 3 công ty hoạt động, 2 công ty đang tạm dừng do kinh tế khó khăn). Các hoạt động của Việt kiều trên địa bàn tỉnh nhìn chung đúng quy định của pháp luật và địa phương. Chưa phát hiện các trường hợp Việt kiều hối hươg, cư trú lỳ.

### II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

#### 1. Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết

Sau khi có Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; đồng thời có hướng dẫn để thực hiện về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo tinh thần của Nghị quyết; cụ thể:

- Công an tỉnh phối hợp với các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an, để đội ngũ cán bộ làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và quần chúng nhân dân nắm vững nội dung, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; xác định rõ nhiệm vụ, giải quyết đáp ứng kịp thời về thủ tục xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc địa phương ở nước ngoài về thăm quê hương;

- Tăng cường công tác tiếp xúc, tuyên truyền vận động hướng về cội nguồn, xây dựng quê hương, đất nước; vận dụng có hiệu quả vào công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng số người này để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội;

- Các sở, ngành chức năng thường xuyên phối hợp nắm, quản lý, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phức tạp có liên quan.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai Chương trình hành động số 334/MTTW ngày 20/7/2004 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận tổ quốc ở địa phương, chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng và tổ chức thành viên tuyên truyền phổ biến đề nhân dân, nhất là đối với các gia đình có nhân thân định cư ở nước ngoài hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt nam ở nước ngoài.

## **2. Công tác nắm tình hình**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tập trung lực lượng trinh sát tăng cường công tác nắm tình hình trên các địa bàn, đối tượng trọng điểm; thường xuyên thu thập tin, tài liệu về 642 Việt kiều là người địa phương đang định cư ở các quốc gia và vùng lãnh thổ; bố trí lực lượng đi sâu nắm tình hình đối với các trường hợp Việt kiều có hoạt động liên quan đến ANQG (*Số đã tham gia trong Ngụy quân, Ngụy quyền, đảng phái phản động trước năm 1975; số tham gia các tổ chức phản động người Việt lưu vong...*) để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Thông qua các mối quan hệ với thân nhân ở địa phương, Công an tỉnh đã lập, đăng ký hồ sơ và triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, chủ động tiếp xúc với số Việt kiều về thăm thân để tranh thủ nắm tình hình, thu thập tin, tài liệu về người Việt Nam ở nước ngoài.

## **3. Công tác quản lý nhà nước**

### **3.1. Công tác tuyên truyền**

Quán triệt nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh ngày càng quan tâm và nhận thức sâu sắc về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Việc duy trì và mở rộng thông tin tuyên truyền công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin hiệu quả, đặc biệt là các kênh thông tin truyền thông của tỉnh như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Công thông tin điện tử

tỉnh và các sở, ban, ngành. Các tổ chức hội và địa phương đã tổ chức vận động quyên góp được nguồn tài chính lớn từ các hội, đoàn, cá nhân kiều bào trợ giúp thường xuyên. UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và tặng bằng khen cho nhiều tổ chức và cá nhân kiều bào hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, hoạt động từ thiện; qua đó, tranh thủ giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, cơ hội đầu tư của tỉnh.

### 3.2. Về đăng ký kết hôn và nhận con nuôi

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tiến hành đăng ký kết hôn cho 420 trường hợp (*trong đó, số người sinh ra ở Hưng Yên đang sống ở nước ngoài về tỉnh Hưng Yên đăng ký kết hôn là 19 trường hợp*); đã thụ lý và tham mưu UBND tỉnh tiến hành đăng ký nuôi con nuôi cho 83 trường hợp có yếu tố nước ngoài (*trong đó, số người sinh ra ở Hưng Yên đang sinh sống ở nước ngoài về tỉnh Hưng Yên đăng ký nuôi con nuôi là 2 trường hợp*).

Việc kết hôn và nhận nuôi con nuôi được thực hiện đúng quy định của pháp luật; đều trên tinh thần tự nguyện, mục đích để xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và xác lập quan hệ cha, mẹ, con lâu dài và bền vững, đảm bảo lợi ích của người được nhận con nuôi. Chưa phát hiện trường hợp kết hôn vì mục đích xuất cảnh, kinh tế, trục lợi.

### 3.3. Công tác đào tạo, tập huấn ở nước ngoài

Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh cử cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài đáp ứng nhiệm vụ công tác ở địa phương; cụ thể:

- Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước: 10 người;
- Bồi dưỡng chuyên môn cho đối tượng là cán bộ cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương; trong quy hoạch nguồn và giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 40 người;
- Học tập, tham quan, khảo sát cho các đối tượng là cán bộ cấp sở và tương đương; cấp huyện và tương đương: 45 người;
- Đào tạo quản lý nguồn nhân lực cho các đối tượng là cán bộ cấp sở và tương đương; huyện và tương đương; cán bộ, công chức tham mưu hoạch định chính sách: 25 người;
- Đào tạo ngoại ngữ: 12 người.

### 3.4. Công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG)

Công an tỉnh đã chủ động bố trí lực lượng giữa các đơn vị nghiệp vụ với an ninh huyện, thành phố triển khai các biện pháp công tác Công an, quản lý chặt chẽ hoạt động của số Việt kiều trong thời gian nhập cảnh ở địa phương. Đồng thời, triển khai các biện pháp công tác trinh sát với số Việt kiều có dấu hiệu nghi vấn hoạt động liên quan đến ANQG.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện 2 Việt kiều gửi tài liệu có nội dung xấu và truyền truyền đạo Tin lành trái phép và triển khai biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi trong thời gian ở địa bàn tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cắt chế độ liệt sĩ đối với 2 gia đình có người tham gia quân ngũ bị mất tích và được hưởng chế độ liệt sĩ (*sau đó, các đối tượng trên nhập cảnh về Việt Nam với tư cách Việt kiều Mỹ và Campuchia*).

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Ưu điểm**

- Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã có tác động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nói chung và với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Nghị quyết đã thể hiện sự nhất quán về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Đối với các sở, ngành chức năng, quá trình thực hiện Nghị quyết đã trang bị nhận thức nhất quán cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự chuyên cần trong thực hiện các mặt công tác chuyên môn liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của Việt kiều, mua nhà, đất, hợp tác đầu tư, lập gia đình, nhận con nuôi... tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều về thăm quê hương; cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước. Mặt khác, qua tiếp xúc Việt kiều, công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động họ hướng về quê hương, đất nước đem lại hiệu quả thiết thực.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW trong thời gian qua còn một số hạn chế như:

- Một số cơ chế, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài chưa được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn;

- Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW chưa được quan tâm thường xuyên, đúng mức; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và địa phương đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài chưa sâu sắc, do đó việc triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả chưa cao;

- Chưa bố trí được cán bộ làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ tỉnh đến huyện nên việc nắm tình hình và triển khai các biện pháp, nhiệm vụ công tác chưa sâu, nhất là cấp cơ sở.

#### **3. Bài học kinh nghiệm**

Một là, cần quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Bác Hồ. Nêu cao tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong công tác người

Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước”.

Hai là, phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài tại từng khu vực, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các chính sách nhằm đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài trong mối quan hệ với đất nước và thực hiện tốt các chính sách trên.

Ba là, phải tạo được sự thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, tăng cường việc thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương trên toàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý và vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Bốn là, cần đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Đem đến cho kiều bào những thông tin chính xác và kịp thời, giúp bà con hiểu rõ về quê hương đất nước, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những ý đồ tuyên truyền chống phá của các thế lực chống đối cách mạng Việt Nam.

Năm là, cần thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với người có công, có thành tích nổi bật trong xây dựng cộng đồng và đóng góp cho đất nước, nhằm động viên kịp thời và tạo sự gắn bó giữa người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

#### **4. Kiến nghị**

- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, xác định rõ những giải pháp cần quán triệt và tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới.

- Đề nghị Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài:

+ Tăng cường mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là kinh nghiệm vận động chuyên gia, trí thức kiều bào về nước hợp tác, làm việc tại địa phương đối với cán bộ phụ trách của các địa phương. Đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin về cộng đồng người Hưng Yên ở nước ngoài cho tỉnh.

+ Điều phối và giới thiệu các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp tiềm năng của kiều bào ở nước ngoài về hợp tác với tỉnh, các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thể làm đầu mối giúp tỉnh Hưng Yên vận động các nhà đầu tư, các chuyên gia trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THỜI GIAN TỚI**

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phát huy hơn nữa tiềm lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp

1147

vào sự phát triển của tỉnh, trong thời gian tới cần thực hiện một số định hướng sau đây:

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa phương về công tác này theo tinh thần đổi mới phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Hưng Yên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là đăng tải các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tạo diễn đàn để bà con kiều bào liên hệ trực tiếp với Ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kiều bào nhân các dịp lễ, tết nhằm tăng cường sự thân thiện với kiều bào, kết nối với thân nhân kiều bào để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các chính sách cụ thể;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng kịp thời đối với người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp lớn đối với tỉnh; đồng thời có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực đi ngược lợi ích đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức thăm các kiều bào đang đầu tư tại tỉnh nhằm động viên, khuyến khích đầu tư và tranh thủ kêu gọi đầu tư của các doanh nhân Việt kiều vào tỉnh;

- Nêu cao vai trò của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp trong công tác vận động kiều bào. Tăng cường đoàn kết kiều bào với nhân dân trong nước vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước;

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài cấp tỉnh và các huyện, thành phố, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay;

UBND tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo. ✓

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: NV;
- Lưu: VT, NV<sup>T</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Khắc Hào**